



อารดา อธิบดีฯ สังกศ.สิงคโปร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงคโปร์ ถนนสิงคโปร์-ช่างทอง ต.บางพุทธา อ.เมือง จ.สิงคโปร์
โทร.๐๓๖-๕๑๒๔๗๑, ๕๑๑๔๑๗, โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๔๘๔ www.singarea.moe.go.th

ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๘



ต้อนรับ

เปิดเทอม

Back to School



พ.อ.สพป.สิงห์บุรี พบเพื่อนครู

สวัสดีครับท่านผู้บริหาร คุณครู บุคคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และท่านผู้อ่านที่เคารพ

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับการเปิดภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเริ่มต้น จากวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีการศึกษาที่ผ่านมาคือทางผ่าน หรือบทเรียนรู้ที่
สำคัญของพวกเรา ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกฝ่าย

ถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบเบื้องต้นง่าย ๆ ลอง
ประเมินตนเอง และคิดต่อสำหรับปีการศึกษาใหม่นี้

๑. โอกาส พวกเราได้ให้โอกาสนักเรียน ลูกศิษย์
ของเราได้กว้างขวาง ครอบคลุม เพื่อสร้างความเสมอภาค
และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำพ้อหรือยัง

๒. คุณภาพ นักเรียน ลูกศิษย์ ของเรา มีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่ดีพอ สำหรับการศึกษาเล่าเรียนในระดับ
ต่อไป และเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งของการเข้าแข่งขันกับ
พลเมืองโลกหรือไม่

๓. ประสิทธิภาพ การดำเนินการต่าง ๆ การบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัด
ประเมินผล และการพัฒนาทุกมิติ เรามีประสิทธิภาพ
หรือไม่

ฝากพวกเราช่วยคิด และลงมือทำในปีการศึกษา
๒๕๕๘ นี้ อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท จริงจัง ผมเชื่อว่า ไม่มีอะไร
ยากเกินความรู้ความสามารถของพวกเรา



ดร.สุเมธี จันทร์หอม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี



คนทำงานในองค์กรราชการ

คนในองค์กรมีมากมายหลายลักษณะ แตกต่างกันไป แต่ที่เหมือนกันก็คือ การเข้ามา
รับราชการ ที่ผ่านมากกระบวนการคัดเลือก สรรหามาทุกคน จึงทำให้ทุกคนเป็นสมาชิกของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานของราชการ “เข้าง่าย ออกยาก” ถ้าไม่มีความซัดเจนนัดแจ้จจริง ๆ ก็จะมี
ยังคงเป็นราชการอยู่ต่อไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสมรรถนะและประสิทธิภาพของราชการที่มี
น้อยมาก ที่จะถูกออกจากราชการเพราะด้อยประสิทธิภาพ จึงทำให้เกือบทุกหน่วยงานปฏิบัติ
ภารกิจไปด้วยความด้อยที่ด้อยอาศัยกัน

ในความสว่างมีมืด และในความมืดมีสว่าง ในหน่วยงานไหนถ้ามีคนที่ดี มีความรู้ความ
สามารถ ทุ่มเท มีคุณภาพ และเสียสละอยู่มาก ก็ย่อมทำให้องค์กรเดินทางไปสู่ความสำเร็จ
ส่วนหน่วยงานไหน จะเป็นอย่างไร ก็ลองจัดตนเอง และลองพิจารณาคนร่วมงานดูว่าอยู่ใน
ประเภทใด ต่อไปนี้

๑. คุณเจ็อย
๒. ไฟไหม้ฟาง
๓. แทะก๊ก
๔. เพชร

๑. คุณเจ็อย

มาสายประจำ ทำงานเยอะแยะ เกะแอะเรื่องชาวบ้าน ประสานงาน
ไม่เป็น เน้นเรื่องเล็กน้อย รอคอยวาสนา

๒. ไฟไหม้ฟาง

นึกอยากทำงานก็ทำ ทำแล้วยังไม่สำเร็จก็เลิก อยากร่าง/เบื่อง่าย ไร้ความอดทน

๓. แทะก๊ก

ทำงานแบบเข้าขาม เย็นขาม ทำงานพอสำเร็จ แต่ไร้ความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
ที่ท้าทาย องค์กรพออยู่ได้แต่จะนับถอยหลังแพ้คู่แข่งและก้าวห่างองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

๔. เพชร

ทำงานเต็มกำลัง เพิ่มพลังให้ทีมงาน ประสานงานใกล้ชิด แบบสนิทสนม
รับผิดชอบ มุ่งตอบเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพ ไม่รอลากและวาสนา

ทุกหน่วยงานย่อมมีความต้องการกำลังพลที่เป็นเพชร แต่ในความเป็นจริงทุกหน่วยงาน
ก็จะมีคนทั้ง ๔ ประเภท ปะปนผสมผสานกันอยู่ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญของผู้บริหาร
และคนในองค์กร ก็คือทุกคนจะพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อื่นได้อย่างไร

ดร.สุเมธิ จันทรหอม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี



สพ.สิงห์บุรี มอบรางวัล สุดยอดนักเรียน ป.๖ สอบ O-NET คะแนนเต็ม ๑๐๐

ดร.สุเมธ จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดเผยว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน หรือ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนใน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขารเรียนรู้อุคคณิตศาสตร์ ๗ คน ได้แก่ เด็กหญิงณิศา นวลนิศาชล เด็กชายณาทกร เกียรติถาวร และเด็กชายวีรณัฐ ภูพงษ์พานิช จากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เด็กหญิงเพชรดา ศคทอย เด็กหญิงวิริยา ปอสิริโกศา เด็กชายสมศักดิ์ เสมาเงิน และ เด็กหญิงอรณิชา พงษ์สถิตพร จากโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒ คน ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พลวดี สังข์บุญชู และ เด็กชายศุภกร ภาศาล จากโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรีและได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชา สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ๑. ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีจบศึกษาปีที่ ๓ รวมคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นายศิริกร เข้มแข็ง โรงเรียนวัดในสิทธาราม ๒. ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ของโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๑-๒๕๐๐ คน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี ๓. ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ของโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๐ คนลงมา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานางขวัญผา ทองประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางสำราญ ๔. ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอท่าช้าง ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมโรงเรียนทั้งอำเภอ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ๔.๑ นายประสงค์ สิงห์ทอง ผอ.ร.ร.วัดดอนสมอ ๔.๒ นายขวัญชัย ประเสริฐศรี ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์ ๔.๓ นางศศิธร แพรเจริญ ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าช้าง ๔.๔ นายสุชาติ จันทร์แก้ว ผอ.ร.ร.วัดโลกา ๔.๕ นายเด่นแจ้งชาย ศรีงามแสง ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเสาธงหิน ๔.๖ นายนคร สุโข ผอ.ร.ร.วัดพิบูลทอง ๔.๗ นายสุเทพ เหล่าพงษ์แก้ว ผอ.ร.ร.วัดวิหารขาว ๕. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลอำเภอท่าช้างที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายจิตรพิสุทธิ์ เรืองวิไลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ๖.ศึกษานิเทศก์ที่นิเทศโรงเรียนในอำเภอท่าช้างที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์นิยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ๗.ศึกษานิเทศก์ที่นิเทศกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายบุญชาย ชิงป่ารุ่งพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

ดร.สุเมธ จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวในตอนท้ายว่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกสถานศึกษา



ณิศา นวลนิศาชล



ณาทกร เกียรติถาวร



วีรณัฐ ภูพงษ์พานิช



เพชรดา ศคทอย



วิริยา ปอสิริโกศา



สมศักดิ์ เสมาเงิน



อรณิชา พงษ์สถิตพร



พิมพ์พลวดี สังข์บุญชู



ศุภกร ภาศาล



ประมวลภาพกิจกรรม สพป.สิงห์บุรี



อบรมครูปฐมวัย...ดร.สุเมธี จันทร์ทอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมอบรมครูปฐมวัย เรื่องสื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กตามาระดับปฐมวัย ณ ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีชีวิต อศารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดพวงมณี



ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน...ดร. สุเมธี จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ นำพริกเคียวพศ ในนามของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ สพป.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นเจ้าภาพพวดพระอภิธรรม พร้อมเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ส.ญ.ชนาภรณ์ พี่ดี นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนวัดจันทนพงษ์ ได้ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บที่บ้าน



มอบโล่ สพฐ.ดีเด่น...ดร.สุเมธี จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบรางวัลผู้บริหารของ สพป.สิงห์บุรี เพื่อเชิดชูคุณประโยชน์ของบุคลากรของ สพป.สิงห์บุรี ในการที่ประชุมได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ นาย สมคิด จันทิมาธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่ นายศศิธร ศอภกิจ นักจัดการงานทั่วไป และ นายอุบลวงษ์ กสิพัทธ ช่างไฟฟ้า



ลงนามข้อตกลง...ดร.สุเมธี. จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัด พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการอบรมให้ความรู้ ความถูกต้องศาสตร์วิชาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๓



มอบทุน...นายธรรมนัฐ สิมพิสัยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นประธานมอบทุนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๓



มอบหนังสือชุด - ดร.สุเมธี จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายธีระศักดิ์ สันเจริญ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบโครงการเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 100 ปีชาตกษัตริย์ราชินี โดยเชิญและคัดเลือกจังหวัดสิงห์บุรี ในนามของกรมโยธาธิการและผังเมือง ศึกษาราชการ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ๗ โรงเรียนวัดจันทน พวงมณี ซึ่งว่า ส่วนเขตเทศบาล สิงห์บุรี



แผนพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก...ดร.สุเมธี จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๒๐ คนลงมา และมีผู้บริหารโรงเรียน โดยมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบกับสภาวะขาดแคลน ได้รับโอกาสในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อเท่าโรงเรียนขนาดเล็กทางภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมการประชุม มีจำนวน ๓๓ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และครูผู้สอน ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๒๐ คนลงมา และมีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๑ โรงเรียน



วันพระนเรศวรมหาราช...รองเรวัฒน์ ชมพูเจริญ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชโลธร ผาดีคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน วางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



รดน้ำขอพร...ดร. สุเมธี จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง อหฐ. ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ในเทศกาลสัปดาห์แห่งศกกรรณต์ รดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูงของ อหฐ. ร่วมรดน้ำให้พร จำนวนมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น (ชั้น ๓)



รดน้ำขอพรพระผู้ใหญ่...ดร.สุเมธี. จันทร์ทอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้ามัสการ หอวังพ่อจ้อยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ และ พระราชวิมลวาที เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดโพนสะ ท่าอินทร์บุรี ขอพรเนื่องในเทศกาลสัปดาห์แห่งศกกรรณต์



ทบทวนภายใน...นายพิรณัฐชัย เนื่องวิชัย รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในและ การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีนายอุบลวงษ์ เป็น ๒ รุ่น ในวันที่ ๒ และ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๓



พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน...ดร.สุนธิ์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สพป.สิงห์บุรี พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน กิจกรรม นำเสนอความรู้ เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแบ่งบุคลากรบน สพป.สิงห์บุรี เป็น ๙ กลุ่ม ๆ ละ ๑ ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน (เว้นประเทศไทย) แต่ละกลุ่มดำเนินการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศที่รับผิดชอบในรูปแบบต่าง ๆ ๑ สัปดาห์ สัปดาห์แรก เป็นการนำเสนอของประเทศบรูไน สัปดาห์ ที่สอง ประเทศกัมพูชา



อบรมถูกจ้าง...ดร.สุนธิ์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับฝีมือแรงงานถูกจ้าง สพป.สิงห์บุรี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ จำนวน ๖๕ คน และถูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมีพื้นที่บริการการโรง จำนวน ๗๕ คน รวม ๑๔๐ คน ค่าเทคนิควิชาการ ๔ หลักสูตร ๑ : ๑๘ ชั่วโมง ๑. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๗๕ คน ๒. ช่างสีอาคาร จำนวน ๒๕ คน ๓. ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน ๒๕ คน และช่างต่อเติม จำนวน ๒๕ คน

หนังสือถิ่นพระราชทาน...ดร.วินัย รอดช่วย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือพระศิวะสิงห์บุรีในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ส่วนกลางร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งจำพรรษา ณ วัดพิศุภทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



ทางไกลผ่านดาวเทียม...ดร.สุนธิ์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศูนย์ศึกษานานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดพรหมสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และผู้สนใจ รวม ๒๕๐ คน มีกิจกรรม ดังนี้ ๑. นิทรรศการผลงานการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่ประชาชนชาวไทย โดยได้รับทุนร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนที่คัดเลือก Best Practice กลุ่มละ ๑ โรงเรียน รวม ๗๔ โรงเรียน ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานที่จัดเต็ม ๓. การบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่ประชาชนชาวไทย" โดย นายอภัยพร พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสวรรค์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒๙ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในอีกรวัน ๒๕๕๘

อ.ก.ค.ค. - ดร.สุนธิ์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการเลือกประธาน อ.ก.ค.ค.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มติที่ประชุมเลือก ดร.สุนธ์ อนันต์นุ่น เป็นประธาน และได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อ.ก.ค.ค.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๒



ภาษาไทย ป.๑...ดร.สุนธิ์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๑ ตามนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ สืบเนื่องจากในปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศนโยบายให้ "ปี ๒๕๕๘ เป็นปีเปิดค่านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายเร่งรัดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบ ป. ๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี

ภาษาไทย ป. ๓...นายอภัยพร พลเสน รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๓ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ศูนย์ศึกษานานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดพรหมสวรรค์

ประกวด สวคมนตรีหมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย



ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจัดโครงการ "จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ" ประกวด สวคมนตรีหมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ของ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สพป.สิงห์บุรี

สำหรับโครงการ "จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ" มีกิจกรรม สวคมนตรี สวดสรวิญญะ ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี โดยกำหนดเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันศุกร์ ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๓ และ กิจกรรมการประกวดสวคมนตรีหมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ของ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการ "จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ" โดยกลุ่มต่าง ๆ ส่งตัวแทน

กลุ่มละ ๕-๗ คน รวม ๙ ทีม เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (พร้อมเกียรติบัตร) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (พร้อมเกียรติบัตร) และ รางวัลอันดับ ๓ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เชิญคณะกรรมการกลาง sin สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี พระภิกษุ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสิน ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม กลุ่มโยนกายและแผน ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสี่ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ส่วนรองชนะเลิศการแข่งขันศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒



สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการ “การสอนว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Life Saving)” ช่วงปิดเทอม



ดร.สุเมธ ฐิรินทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการ “การสอนว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Lifesaving)” ขึ้น ๒ รุ่น ในช่วงปิดเทอมรุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในสังกัด ช่วงอายุ ๖ - ๑๕ ปี ที่ว่ายน้ำไม่เป็นจำนวน ๒๐๐ คน ใฝ่ฝึกหัดและสามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อประสบเหตุทางน้ำ โดยเฉพาะการช่วยเหลือตัวในน้ำได้ภายใน ๓ นาที ๑๕ วินาที จะได้รับรู้จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำทั้งในบ้าน - นอกบ้าน ตลอดจนมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้ถูกวิธี และตนเองปลอดภัย เช่น การตะโกน โยน ยื่น โดยการสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิตได้บูรณาการกับหลักสูตรการสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากกรรมนำตายของเด็ก (สถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๕๕ พบว่าการจมน้ำตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กช่วงอายุ ๖ - ๑๕ ปี)



ดร.สุเมธ ฐิรินทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมในคอนทักว่า การจัดโครงการ “การสอนว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Lifesaving)” สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีสระว่ายน้ำมาตรฐานของโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดสอนว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศึกษานิเทศก์และครูจากชมรมวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัยที่สามารถเป็นผู้ให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้สอนการว่ายน้ำเพื่อชีวิตให้นักเรียน ทำให้สามารถจัดโครงการได้อย่างราบรื่นสามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ครบถ้วน



คาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการ คาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน มีงบประมาณ ๒๕๓๖ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดกิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความขาดแคลนสื่อและทักษะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ โดยจัดสื่อเพื่อสนับสนุนให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และสำหรับในช่วงปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กที่คือโอกาสทางการศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างคอกเนื่อง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คำนิยมของคนไทย ๑๒ ประการ จากโครงการคาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และให้ความสำคัญในการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนโดยกำหนดกลยุทธ์การ ๑๐ ครั้งดังนี้ วัดเที่ยงรักวัดหนองชุม อำเภออินทร์บุรี วัดหนองกระทุ่ม อำเภอคำชะอีบางระจันอบคบางระจัน วัดกุฎีทองวัดตราขุ อำเภอพรหมบุรีวัดธรรมสังเวช วัดศรัทธาภิรมย์อำเภอเมืองสิงห์บุรี วัดม่วงชุม อำเภอบางระจัน และวัดโสภา อำเภอท่าช้างกิจกรรมที่ให้บริการ ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จากรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ กิจกรรมรักการอ่าน นิทานการ์ตูนสอนคุณธรรมการ์ตูนชุดข้ากคลังสิ่งพันหม่า การ์ตูนชุด The Land Before Time (ญาติไต่ในเสาร์เจ้าเล่ห์) การ์ตูนชุด Tom and Jerry การ์ตูนชุด Magie English ชุดที่กิจกรรมทางด้านศิลปะ ระบายสีภาพจากการ์ตูนต้นแบบ และ คัดเติมภาพตามจินตนาการจากภาพเมื่อโดยใช้สีเทียนระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์โดยใช้สีน้ำการประกวดผลงานจากการระบายสีภาพวาดและตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ และมอบของรางวัลกิจกรรมเรียนรู้การใช้สื่อ Tablet เพื่อการศึกษา



ค่ายภาษาอังกฤษเข้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดค่ายภาษาอังกฤษเข้ม ๑๕ วัน (๒๖ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘) LWEI พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.๓ ซึ่งจัด ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายนิกุล จิตบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.๓-๕ ซึ่งจัด ณ โรงเรียนวัดโสมถาวร อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายณัฐฤทธิ์ บุญเกียรติวรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน

ดร. สุนะณี - นันทกานต์ จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp, P ๓ at Anuban Singburi School พร้อมกับนำไฮคกิ้งม และชาโอเอซีจี แจกนักเรียน ครู ที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ



สืบสานประเพณีสงกรานต์

ดร.สุเมธี จันทร์ทอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานส่งเสริมค่านิยมความกตัญญูและสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานสนามฟุตบอลสนามการเรือนริ้วสิงห์บุรี SK parkสืบเนื่องจากประเทศไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามหลากหลายเกาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการสร้างคุณงามความดี วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ สืบต่อกันไปสู่นุชนาคทุกลมุขและนักเรียนในสังกัด จึงได้จัดงานส่งเสริมค่านิยมความกตัญญูและสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ เรื่องสำคัญ คือ ๑. ความกตัญญู ๒. การสืบสานประเพณี ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์การครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด จำนวน ๕๕๐ คน

